



Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng dê có được không? Người nói: "Được". Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng lạc đà có được không? Người nói: "Không".

Ông Jabir bin Samurah - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Một người đàn ông đến đã hỏi Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người -: Tôi có cần làm wudu' sau khi đã ăn thịt dê không? Người nói: "Tùy thích, nếu muốn thì hãy làm wudu' còn không muốn thì không làm." Y hỏi: Tôi có cần phải làm wudu' sau khi ăn thịt lạc đà không? Người nói: "Có, hãy làm wudu' sau khi ăn thịt lạc đà." Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng dê có được không? Người nói: "Được". Y hỏi: Tôi lễ nguyện salah tại chuồng lạc đà có được không? Người nói: "Không".

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Ý nghĩa hadith: "Tôi có cần làm wudu' sau khi ăn thịt dê không?", đây là thắc mắc của vị Sahabah về thịt dê rằng sau khi ăn nó, nếu muốn lễ nguyện salah thì có cần phải làm wudu' không hay không cần phải làm wudu'? "Tùy thích, nếu muốn thì hãy làm wudu' còn không muốn thì không làm" có nghĩa là Thiên Sứ của Allah cho quyền lựa chọn giữa làm wudu' và không làm wudu', cả hai đều được phép. "Tôi có cần phải làm wudu' sau khi ăn thịt lạc đà không?" tức sau khi ăn thịt lạc đà, nếu muốn lễ nguyện salah thì tôi có phải làm wudu' không hay tôi không cần làm vậy? "Có, hãy làm wudu' sau khi ăn thịt lạc đà." tức bắt buộc phải làm wudu' sau khi đã thịt lạc đà cho dù có ăn ít đi chẳng nữa, riêng đối với sữa và nước thịt của nó thì không cần phải làm wudu' bởi Thiên Sứ của Allah đã không ra lệnh bảo phải làm wudu' đối với ăn đã uống sữa của lạc đà, bởi lẽ trì hoãn việc giảng giải giáo lý khởi thời điểm cần là không được phép. (Tôi lễ nguyện salah tại chuồng dê có được không? Người nói: "Được") có nghĩa là được phép dâng lễ nguyện salah tại các chuồng trại của dê bởi vì không phải lo sợ nguy hiểm. (Tôi lễ nguyện salah tại chuồng lạc đà có được không? Người nói: "Không") có nghĩa là không được phép dâng lễ nguyện salah tại các chuồng trại của lạc đà vì không an toàn, sợ rằng chúng sẽ giẫm đạp khi chúng chạy. (Subulu Al-Salam: 1/99; Fat-hu Zdi Al-Jalal Wal-Ikram: 1/264; Tawdheeh Al-Ahkam:1/ 304, 305).

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

